



## ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การงดการเดินทางของบุคลากรและนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมายังพื้นที่ในมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ้างถึง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อยกระดับมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด โดยให้มีการควบคุมการใช้เส้นทางการคมนาคมของประชาชนในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ดังกล่าว และประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การออกเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางผ่านหรือออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพื่อมาปฏิบัติงานในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอปรับแนวทางและมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม และขอให้ส่วนงานดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ให้บุคลากรที่พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด **งดการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่และทุกวิทยาเขต จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564** โดยให้รองอธิการบดีที่ดูแลวิทยาเขต รองอธิการบดีที่กำกับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่มีบุคลากรที่มีภูมิลำเนาหรือพำนักอาศัยในจังหวัดดังกล่าว พิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ของบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขของการไม่ออกนอกพื้นที่ของบุคลากรเหล่านั้น
2. ให้หัวหน้า**ส่วนงานที่มีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลในสังกัด** พิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในพื้นที่หรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ของบุคลากรที่พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ตามความเหมาะสมกับภารกิจการให้บริการประชาชนและเป็นไปตามประกาศหรือข้อปฏิบัติของจังหวัด
3. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด **งดการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่และทุกวิทยาเขต จนถึงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564**
4. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-6 ที่พักอาศัยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด **งดการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพื้นที่และทุกวิทยาเขต จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564**

5. ให้นักบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทุกส่วนงาน และ นักศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล